
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 สถานการณ์ประจำวัน 
      -- สถานการณ์ในประเทศ 14 มิ.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,833 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,488,497 ราย เสียชีวิต 19 ราย 
เสียชีวิตสะสม 30,368 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,155 ราย รักษาหายสะสม 4,436,684 ราย ยังรักษาอยู่ 21,445 ราย สถานการณ์
ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 541,033,990 (+488,955) ราย เสียชีวิต 6,332,482 (+1008) ราย รักษาหาย 516,344,780 515,775,389 
(+569,391) ราย 

 

ประเด็นสำคัญ      
     1. เสนอยกเลิกต้ังเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าประเทศ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, Bangkokpost) 
     -นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธาน คกก.ประมวลสถานการณ์โรคโควิด 19 (MIU) สธ. เผย ปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 มีความ
รุนแรงลดลงมาก ปชช.ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ผู้ติดเช้ือมากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประโยชน์
และประสิทธิผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ รวมถึงพบว่ามาตรการคัดกรองอุณหภูมิที่สนามบินอาจทำให้เกิดความมั่นใจในความ
ปลอดภัยมากเกินไปจนส่งผลให้ละเลยมาตรการอื่นๆ และทำให้เกิดความไม่สะดวก คกก. MIU จึงดำเนินการทบทวนมาตรการ
คัดกรองอุณหภูมิหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ เตรียมนำเสนอ ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป  
     2. จัดต้ัง Research hub ในประเทศไทย  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) 
     -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลยินดีที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (US CDC) มีแผนจะจัดตั้ง Research hub ในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายผลใช้ประโยชน์งานวิจัย 
ยกระดับการป้องกันโรคทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และ US CDC และ
ผลงานอันโดดเด่นของไทยไนการเฝ้าระวังโรค  
     3. ญี่ปุ่นมอบอุปกรณ์รับมือโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, Bangkokpost) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์การพัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ระบบ
รักษาความเย็นสำหรับตัวอย่างและวัคซีน มูลค่ารวม 100 ล้านบาท จากรัฐบาลญี่ปุ่น พร้อมกล่าวว่า ก.สาธารณสุขขอขอบคุณ
รัฐบาลญี่ปุ่น และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ที่มีต่อประเทศไทยมาโดยตลอด เช่ือมั่นว่า
ความสัมพันธ์อันดีของรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย จะร่วมมือกันต่อสู้กับการระบาดโรคโควิด 19 ในทุก ๆ ด้านต่อไป 
     4. รมว.สธ ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่6 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา 
     -เพจ Like Anutin โพสต์ภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กำลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 6 พร้อมระบุว่า รมว.สธ.
คือ เครื่องพิสูจน์ถึงเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนและความจำเป็นในการฉีดวัคซีน เพราะช่วยป้องกันอาการป่วยหนักเสียชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

          กัญชา  

นโยบายกัญชาเสรี  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (มติชน
แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, nationtv, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชา กัญชง ที่อาจ
มีเยาวชนหรือมีผู้นำไปใช้ในทางที่ผิด ยืนยันเจตนารมณ์ ปลดล็อกกัญชาเพ่ือทางการแพทย์และสร้างรายได้ ไม่ได้เน้นสันทนาการ
หรือการสูบ ย้ำว่าหากใช้นอกกรอบสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ซึ่งยังไม่ได้รับรายงานว่ามีกรณีดังกล่าว โดย สธ. จะเน้นทำความเข้าใจ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่วนการควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาต่าง ๆ ให้มีปริมาณที่เหมาะสม เป็นหน้าที่ของ อย. 
      -  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร แถลงจุดยืนสนับสนุนใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่ไม่
สนับสนุนการใช้สันทนาการ สูบ และไม่สนับสนุนการใช้กับเด็ก เพราะมีข้อมูลผลกระทบต่อสมองและพัฒนาการ โดยเฉพาะเด็ก
วัยเรียน ขอความร่วมมือโรงเรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ทุกภาคส่วน ช่วยกันเฝ้าระวัง กรมการแพทย์มีระบบติดตามเฝ้าระวัง
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การใช้กัญชาท้ังผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการศึกษาต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ขอให้งดใช้ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวช 
และหญิงตั้งครรภ์ด้วย ทั้งนี้ สบยช. ได้จัดทำ LINE Official "ห่วงใย" เพื่อให้ประเมินการติดกัญชาด้วยตนเอง และสายด่วน 
1665 ให้คำปรึกษา  
      - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์มีการเฝ้าระวัง ส่วนแรกระยะเฉียบพลัน เฝ้าระวัง
ห้องฉุกเฉิน ช่วงแรกพบผู้ใช้ไม่ถูกวิธีเป็นอาการทางระบบประสาท หัวใจ และหลอดเลือดเป็นหลัก และส่วนท่ี 2 เฝ้าระวังการใช้
ในทางเสพติด กลุ่มสันทนาการ เพราะจะมีอาการทางระบบประสาท และระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น หัวใจเต้นเร็ว ความ
ดัน วิงเวียนศีรษะ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเสียชีวิตจากพิษโดยตรง ยกเว้นขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
      - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ใน
การทำประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร กำหนดให้สถานประกอบการมีการจัดเก็บใบกัญชาท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ จัดเก็บเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา หรือเน่าเสีย  และต้องจัดให้มีการสื่อสาร
ข้อมูลด้านสุขภาพและต้องตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็น
ส่วนประกอบของอาหาร 
     -  อย. รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันปลูกกัญวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวนการลงทะเบียน 768,647 คน ออก
ใบรับจดแจ้งกัญชา 745,349 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 23,298 ใบ จำนวนเข้าใช้งานระบบ 36,591,429 ครั้ง  
      - รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี กล่าวว่า  งานวิจัยจาก
สหรัฐอเมริกาศึกษาในกลุ่มเยาวชน อายุ 12-17 ปี พบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูบกัญชาสูงขึ้นถึง 18 เท่า 
โดยเฉพาะในรัฐที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับกัญชามีอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะจากโรค
ปอดอักเสบเฉียบพลัน ขอใหก้ลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครองช่วยกันเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา อาจเกิดอันตรายเป็นเท่าตัว 
     -  นายศุภชัย ใจสมุทร สส.พรรคภูมิใจไทย แถลงถึงการประชุมนัดแรกของ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง 
ว่า ที่ประชุมมีมติให้ตนเป็นประธานคณะกมธ.ฯ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผอ.สำนักการแพทย์ทางเลือก สธ. เป็นเลขาฯ ส่วนโฆษก ฯ 
มี 3 คน คือ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ และนายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรคพลังประช ารัฐ 
เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายสำคัญ จะประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์กับศุกร์ และมีการแถลงทุกครั้ง ยืนยันว่าจะทำให้
กฎหมายเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เร็วที่สุด และมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ ให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงมากขึ้น และการคุ้มครองความปลอดภัยของเยาวชน 
     - จากข้อมูลของ สสจ.บุรีรัมย์ พบว่าการจัดงาน "มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" ระหว่างวันที่  
10-12 มิ.ย.2565 ที่ผ่าน หากรวมสถิติยอดผู้เข้าชมงานท้ังออนไซต์และออนไลน์ท้ังสิ้น 285,678 คน ยอดการจำหน่ายสินค้าหรอื
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง กัญชา เกือบ 10 ล้านบาท โดยเฉพาะต้นกล้ากัญชาได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก 
ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชา แต่ยังเน้นให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้กัญชาอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม โดยไม่ส่งเสริมให้สูบเพื่อการสันทนาการหรือความบันเทิงเพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
บทความกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์คันปากอยากเล่า 
     - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ยิ่งใช้กัญชาในทางที่ผิดมากเท่าไร กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็
จะยิ่งมีความเข้มข้นในเนื้อหามากเท่าน้ัน หากประชาชนไม่ช่วยกัน โดยไม่ใช้ประโยชน์กัญชาอย่างเสรีบนความรับผิดชอบ กัญชา
ก็มีโอกาสจะกลับเข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย 
     - รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กำลังส่งเสริมให้คนไทยเสพกัญชากันอย่างเสรี อ้างเพื่อการแพทย์ แต่ไม่ได้ห้ามสูบกัญชา เพื่อความ
ร่ำรวยของนักการเมืองและพ่อค้าบางกลุ่ม เหมือนกับที่อังกฤษทำสงครามฝิ่น บีบบังคับให้จีนยกเลิกกฎหมายห้ามสูบฝิ่น ทำให้
คนจีนติดฝิ่นกันงอมแงมจนชาติย่อยยับ แต่พ่อค้าฝิ่นอังกฤษร่ำรวยกันมหาศาล สรุปแล้วกัญชาบรรเทาโรคได้ 6 -7 โรค แต่มี
ข้อเสียมากมาย การที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้ปลูกกันทุกบ้าน บ้านละ 2 ต้น หายนะในอนาคต คงไม่ต่างจากสงครามฝิ่น 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     - เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด นำเสนอบทความแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับกัญชา กรณีไม่มีการ
ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.2565 และไม่มีมาตรการควบคุม
การใช้กัญชาในทางที่ผิดที่เพียงพอ ประเทศไทยจะเกิดภาวะนโยบายกัญชาเสรี ร่วมกับภาวะสุญญากาศทางนโยบาย นอกจากนี้ 
สธ.รณรงค์นโยบายกัญชาเสรีว่าไม่ได้ต้องการให้ใช้เพื่อนันทนาการ แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับคนที่สูบช่อดอกกัญชาได้ 
เพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว รวมถึงผลที่ตามมาในระยะสั้น การแอบนำกัญชาไปใส่ในอาหารและเครื่องดื่มขายโดยไม่บอก 
ในทางการแพทย์ไม่ต้องการให้สารจากกัญชาเข้าไปสู่ร่างกายโดยไม่จำเป็น แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ แนะนำให้ใช้จำนวนน้อยท่ีสุด ดังนั้น
การปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกในการใช้กัญชาจึงต้องระวังเหมือนเดิม 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, prd, thaigov) 
    - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รม.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความเช่ียวชาญในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษารวดเร็ว ใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสรอดชีวิต พร้อมเปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลบุตรของเจ้าหน้าที่ รพ. เป็นสวัสดิการ โดยมีทีมสหวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายเล่นเปลี่ยนโลก 

 

โรคลมชัก 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, js100, thaipbs, mcot) 
    - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยจากกรณีข่าวผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์คลิปเผยให้เห็นชายหนุ่มราย
หนึ่งเกิดอาการชักเกร็งผิดปกติ อาจเป็นอาการของโรคลมชัก จากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการชัก
เกร็งกระตุกทั้งตัว ไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือระมัดระวังตนเองได้ อาการทุกรูปแบบของลมชัก เกินกว่าร้อยละ 90 จะหยุด
เองได้ในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น คือคอยช่วยดูแลให้คนไข้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ไม่งัด 
ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ดูแลให้ชักอย่างปลอดภัย 

 

บัตรทอง 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (hfocus, prachatai) 
    - ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช.เขต 8 กล่าวว่า นโยบายยกระดับบัตรทอง "ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว" ประชาชนที่ต้อง
นอนรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิ โรงพยาบาลจะรักษาให้เลยโดยไม่ถามหาใบส่งตัว เริ่มมาตั้งแต่ 1 
ม.ค. 2565 แล้ว หากยังมีความเข้าใจผิดว่าให้ไปขอใบส่งตัวก่อนให้โทรปรึกษาสายด่วน สปสช. 1330 ได้ 

 

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) 
    - สสส. จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ" ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ ได้รับรางวัล Dr.LEE Jong-Wook Memorial Prize for Public Health 2022 จากองค์การอนามัยโลก ศ.นพ.ประกิต 
กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โดยสร้างคนขึ้นมาทำงานควบคุมยาสูบ ว่า การทำงาน
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยระดับจังหวัด มีน้อยมากขณะที่ราชการอ่อนแอมาก มองว่าภาคประชาสังคมในจังหวัด
ต้องทำงานควบคุมยาสูบเอง ส่วนกลางไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ โดยสิ่งที่ออกมาจากส่วนกลางคือมาตรการภาษี และ
กฎหมายเท่านั้นเอง แต่กฎหมายถ้ามีการบังคับใช้จะทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ช่วยให้คนไม่ได้รับโทษภัยของบุหรี่มือ 2 และทำให้
ลดนักสูบหน้าใหม่ลง  ซึ่งคนในท้องถิ่นควรมีบทบาทเข้าไปดูแลเพื่อให้งานควบคุมยาสูบเดินหน้าต่อไป  

 

 


